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รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร ัง้ท่ี 1/2562 

 
  

ประชุมเมื่อว ันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ช ัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545  
สขุุมวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมกีรรมการบรษิทั จ านวน 8 คน จากกรรมการทัง้คณะ 11 คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 72.73 โดยในการประชมุคร ัง้นี้มผีูบ้รหิาร เขา้รว่มประชมุ ดงันี้: 
 

1. กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย์   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกลุ   กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายประกติ  ประทปีะเสน   กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน 

5. นายยรรยง  เมธาพาณิชย์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
                                               และพจิารณาคา่ตอบแทน 

6. นางปรยิา  จรีะพนัธุ์   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
7. หมอ่มหลวงธษินั  ศรธีวชั   กรรมการ 
8. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์  กรรมการ 
 

2. กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ                                                                   
1. Mr. Johan Willem Maarten Jansen  กรรมการอสิระ                        
2. Mr. Philipp Hugo Gutsche   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม   กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 

     คา่ตอบแทน  
3. ผูบ้รหิาร 

1. Mr. Raffaele Guidi   Chief Financial Officer (CFO) 
2. นายรกิารโ์ด วโรดม  สจุรติกลุ  รองประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร  

ดา้นกลยุทธ์การกระจายการลงทุนเพื่อใหธุ้รกจิเตบิโต  
3. นางสาวเพลนิพรรณ รชักจิประการ  ผูช้ว่ยบรหิารของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. นายพงศกร เทีย่งธรรม   ทีป่รกึษาดา้นการเงนิของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร    

                                                                 

4. ทีป่รกึษาทางการเงนิ – บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัซ่า จ ากดั 
1. นายวราห์  สจุรติกลุ   กรรมการบรหิาร                                     
2. นางสาวชมพูนุท  บญุสมัพนัธ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ              

                          

5. อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย                                             
นายจกัร  งามทพิยพนัธุ์                                                                                    
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พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชมุ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.30 น. โดยไดแ้จ้ง
ต่อที่ประชุมว่ามีผูถ้ือหุ้นของบรษิัทเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 78 ราย ถือหุ้นรวมกนั 15,329,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
7.6947 และโดยผูร้บัมอบฉันทะ จ านวน 99 ราย ถือหุ้นรวมกนั 104,480,473 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 52.4453 ดงันัน้ จึงมผีูถ้ือหุ้น 
มาประชุมดว้ยตนเองและโดยผู้รบัมอบฉันทะ รวมจ านวน 177 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 119,809,602 หุ้น หรอืร้อยละ 60.1399   
(บรษิทัมผีูถ้ือหุน้ จ านวน 2,297 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 199,218,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 45. 
(ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 45. ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่
น้อยกวา่ยี่สบิหา้คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุ้นทัง้หมดและต้องมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่หนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ) 

 

หมายเหตุ:  ภายหลงัเปิดการประชุม มผีูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะทยอยเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึ้นเป็น 184 ราย ถือหุน้รวมกนั
ทัง้สิ้น 119,972,322 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60.2216 โดยแบง่ออกเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 85 ราย ถือหุ้นรวมกนั 
15,491,849 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 7.7763 และโดยผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 99 ราย ถอืหุน้รวมกนั 104,480,473 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
52.4453    

กอ่นเริม่การพิจารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง และ
ผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่านที่เขา้รว่มประชมุ พรอ้มแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทั และทีป่รกึษาทางการเงนิ ต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ และหลงัจากนัน้ไดช้ีแ้จงถึงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนนเสยีง ดงันี้: 

1. หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนน  
 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง  
 ผูถ้ือหุ้นซึ่งมสี่วนได้เสยีในวาระใดไม่มสีิทธิลงมติในวาระนัน้ นอกจากกรณีออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้

กรรมการ 
2. วธิกีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชมุ  
 ในแต่ละวาระการประชุม หลังจากชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผูถ้ือหุ้นลงมติแล้ว ประธานฯ จะถาม      

ทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะลงคะแนนเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” หรอืไม ่
 กรณีมผีูป้ระสงคจ์ะลงคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนทีบ่รษิทั 

ได้จ ัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมอืชื่อในใบลงคะแนนแล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกบ็ใบลงคะแนน      
และน าไปบนัทกึการลงคะแนนต่อไป 

 เฉพาะวาระท่ี 2 เรื่องการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษิทั จะขอเกบ็ใบลงคะแนนทัง้หมด ทัง้ที่ “เห็นดว้ย” 
“ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 

3. การแจกบตัรลงคะแนน  
บรษิทัจะแจกใบลงคะแนนใหแ้ก่ 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง และ 
2. ผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ม้อบฉนัทะเลอืกขอ้ ก. ในหนงัสอืมอบฉนัทะ (ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมติ

แทนผูม้อบฉนัทะไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร) 
4. การนบัผลคะแนน  

1.    กรณี ไมม่ ี“ผูไ้มเ่หน็ดว้ย” และ ไมม่ ี“ผูง้ดออกเสยีง” ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์ 
2.    กรณี ม ี“ผู้ไม่เห็นด้วย” หรอื มี “ผูง้ดออกเสยีง” บรษิัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง 
      หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน และให้ถือว่าคะแนน 
       ทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย 
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3. ส าหรบัผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดตอ้งการกลบักอ่น หรอืไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุในวาระใด สามารถใชส้ทิธิ 
ของท่านไดโ้ดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าที ่

4. ประธานฯ จะแจง้ผลของการนบัคะแนนในแต่วาระใหท้ีป่ระชมุทราบ 
5. สกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน 

1. นายผดล  มคีณุเอีย่ม  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง  
2. นางสาวสพุตัรา  สทิธชิยั  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง 
3. นายอดลุย์  โฆษกจิจาเลศิ  ฝ่ายกฎหมาย บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) 

6. การซกัถามหรอืเสนอความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ 
ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัไดส้อบถามในประเด็น          
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยขอใหย้กมอืขึน้พรอ้มแจง้ชือ่และนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบกอ่นถามค าถาม เพื่อทีจ่ะได้
บนัทกึในรายงานการประชมุ  
 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มคี าถามไมต่รงกบัวาระการประชมุที่ก าลงัพจิารณาอยู่ ขอใหส้อบถามในวาระอื่นๆ ในชว่งท้ายของ
การประชมุ 
  

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ในการประชมุวนันี้มวีาระการประชุมทัง้หมดรวม 9 วาระ จงึเสนอทีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามล าดบัวาระการประชมุ ดงันี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 

 ประธานฯ ไดน้ าเสนอส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ไดป้ระชมุเมือ่วนัพุธที่ 24 เมษายน 
2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ล าดบัที่ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณา  
โดยคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทึกไวถู้กตอ้งตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมติ 
 

 ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแล้วมมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพุธที่ 24 
เมษายน 2562 ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 119,811,213 0 200 1 
คิดเป็นร้อยละ 99.9998 0.0000 0.0002 - 
 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ Coca-Cola SABCO ปัจจุบนัคือ GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS 
(PROPRIETARY) LIMITED ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทตัง้แต่ปี 2548 โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นประมาณ 
รอ้ยละ 24 และมสีทิธเิสนอตวัแทนเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการได ้2 คน ซึง่ในการนี้ GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS 
(PROPRIETARY) LIMITED ไดเ้สนอชื่อ Mrs. Kerry - Ann Shipp เป็นกรรมการบรษิทัแทน Mr. Douglas Andrew Jackson 
ที่ไดล้าออกไปตัง้แต่ปี 2559 ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 20. ก าหนดว่า การเลือกตัง้กรรมการของบรษิทัให้กระท าโดย      
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของ Mrs. Kerry - Ann Shipp แล้วเห็นว่า      
มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท มคีุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่มกีารแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณา
เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชมุวสิามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณา
เลอืกตัง้ Mrs. Kerry - Ann Shipp เป็นกรรมการบรษิทั โดยขอ้มลูและประวตัิโดยสงัเขปของ Mrs. Kerry - Ann Shipp ปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ ซึง่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม ดงันี้ 
 

ท่านผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง :  ได้สอบถาม 2 ขอ้ โดย พลตรี พัชร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
 

ค าถามข้อที่  1:  ในปี 2560 ยังเป็นบริษัท Coca-Cola SABCO ต่อมาเปลี่ยนเป็น GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS 
(PROPRIETARY) LIMITED ทัง้ 2 บรษิทันี้ต่างกนัอย่างไร 
ค าตอบ:  เมื่อ 10 กวา่ปีทีแ่ลว้พนัธมติรทีเ่ขา้มาลงทุนในหาดทพิย์ คอื บรษิทั Coca-Cola SABCO ทีอ่ยู่ในแอฟรกิาใต ้ซึ่งเป็น 
Bottler เหมือนกันกับบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่  (Major Shareholder) คือ ครอบครัวของ Mr. Philipp Hugo Gutsche  
โดย Mr. Philipp Hugo Gutsche เป็นประธานกรรมการของบริษัท Coca-Cola SABCO และเป็นกรรมการของหาดทิพย์  
แต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาไดม้กีารควบรวมกจิการกบั เอสเอบ ีมลิเลอร์ (SAB Miller) ซึ่งเป็นบรษิทัเบยีร์ที่ใหญ่มากและกลายเป็น 
Bottler ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา เมื่อมกีารควบรวม  Mr. Philipp Hugo Gutsche จึงได้น าหุ้นของหาดทิพย์ที่เดมิถือโดย 
Coca-Cola SABCO โอนเข้าไปในกลุ่ม  Investments ของครอบครัวตนเอง เพื่อจะได้ไม่ถูกควบรวมไปกับการควบรวม 
ในครัง้นัน้ ดงันัน้ผู้ถือหุ้นของหาดทิพย์ในปัจจุบนั คือ GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 
ไมใ่ชบ่รษิทั Coca-Cola SABCO ทีถู่กกลนืเขา้ไปเป็น African Bottler แลว้ในขณะนี้ 
ค าถามขอ้ที่ 2:   ท าไมจึงทิ้งระยะเวลาไวน้านถงึ 3 ปี ตัง้แต่ปี 2559 ที่ Mr. Douglas Andrew Jackson ไดล้าออกไปจนกระทัง่ 
ในปี 2562 จงึไดแ้ต่งตัง้ Mrs. Kerry - Ann Shipp มารบัต าแหน่งแทน 
ค าตอบ :  ด้วยการเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ Coca-Cola SABCO หรือ GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS 
(PROPRIETARY) LIMITED ในปัจจุบนั ไดร้บัสทิธิเสนอตวัแทนเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการได ้2 คน ซึ่งเมื่อต าแหน่งว่างลง 
จึง เป็นสิทธิอันชอบธรรมของ  GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED ที่จะพิจารณาหาผู้ที่
เหมาะสมมาเ ป็นกรรมการบริษัทตามสิทธิที่ ได้ร ับ  ซึ่ ง ในการประชุมคร ัง้นี้  GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS 
(PROPRIETARY) LIMITED ได้เสนอชื่อ  Mrs. Kerry - Ann Shipp เ ป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งที่ว่ างลง  และ
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ ไดพ้ิจารณาแล้ว 
เห็นว่า Mrs. Kerry - Ann Shipp เป็นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ  
ของบรษิทั อีกทัง้มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีม่กีารแกไ้ข
เพิ่มเติม) และพระราชบญัญตัิหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที่มกีารแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ 
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ Mrs. Kerry - Ann Shipp เป็นกรรมการบริษัท ตามข้อบงัคับ 
ของบรษิทั ขอ้ 20   
 

นายธารา ชลปราณี ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง :   ไดส้อบถามวา่ เนื่องจากตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด
ไว ้เมื่อมกีรรมการลาออก คณะกรรมการควรจะมกีารพิจารณาสรรหาบุคคลอื่นเขา้มาเป็นกรรมการแทนภายในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร ัง้ต่อไป ซึ่งที่จริงแล้วบริษัทควรแจ้งให้บริษัทที่เป็นหุ้นส่วนให้รีบด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ามา  
ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรษิทัให้เรว็ที่สุด ทัง้นี้ตามตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั “มาตรา 75 ภายใต้บงัคบั
มาตรา 83 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคลซึ่งมี
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คณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืน”  
ค าตอบ: คณุประกติ ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอ้ธิบายประเดน็นี้ว่ากรณีต าแหน่ง
กรรมการวา่งลง คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการขึ้นมาทดแทนกไ็ดโ้ดยใหอ้ยู่ไดเ้ท่ากบัวาระหรอืระยะเวลาทีเ่หลือ หรอืจะไม่
แต่งตัง้กรรมการขึน้มาทดแทนกไ็ด ้ตราบใดที่กรรมการทัง้คณะทีเ่หลอือยู่มจี านวนไมน่้อยกวา่จ านวนกรรมการทีจ่ะนับเป็นองค์
ประชุมไดต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึ่งกม็หีลายบรษิทัทีป่ล่อยวา่งไวไ้ม่ไดแ้ต่งตัง้กรรมการขึน้มาทดแทน และถึง
เวลาถา้ผูถ้อืหุน้จะท าการแต่งตัง้กรรมการเมือ่ใดกส็ามารถด าเนินการได ้  
 พลตรี พัชร ร ัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวยืนยันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า 
Mrs. Kerry - Ann Shipp เป็นผูท้ี่มปีระสบการณ์มาก และธุรกจิของเราถึงแมว้่าจะด าเนินธุรกจิในภาคใต้ของประเทศเท่านัน้ 
แต่โคคา-โคลา เป็นผลิตภณัฑ์ที่เป็นแบรนด์ระดบัโลก การที่ไดค้นที่เคยท างานและมปีระสบการณ์ในพื้นที่อื่นมาร่วมงานดว้ย 
เรากส็ามารถน ามา Benchmark เปรยีบเทียบความเด่น ความดอ้ย หรอือะไรต่างๆ ที่ไม่เหมอืนกนั และน าสิง่ที่ดนีัน้มาปรบั
ประยุกต์ใชก้บักจิการของเรา ดงันัน้ตนมัน่ใจว่ากรรมการท่านนี้จะสามารถใหแ้นวทางในการท างาน การปฏบิตังิานต่างๆ ใหก้บั
คณะผูบ้รหิารไดเ้ป็นอย่างด ี
    

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง :   ไดส้อบถาม 3 ข้อ โดยพลตรี พชัร รตัตกุล กรรมการ / 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามข้อที่ 1:   ไม่ทราบว่าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ในปี 2563 ในเดือนเมษายนนัน้ ทาง Mrs. Kerry - Ann Shipp 
จะสามารถมารว่มประชมุไดเ้ลยหรอืไม ่หรอืวา่ไมจ่ าเป็นตอ้งมารว่มประชมุ 
ค าตอบ:  ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา Mrs. Kerry - Ann Shipp ได้มาร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะ 
ผูส้งัเกตการณ์ (Observer) มาโดยตลอด และคิดว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีหน้า หวังใจเป็นอย่างย่ิงว่าน่าจะมีโอกาสได้
แนะน าตวัต่อผู้ ถือหุ้นทกุท่านให้ได้ท าความรู้จัก  
ค าถามขอ้ที ่2:  อยากทราบวา่ GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED ไดร้บัโควต้าสง่ตวัแทน
เป็นกรรมการได ้2 ท่าน ปัจจุบนัมคีรบทัง้ 2 ท่านหรอืยงั 
ค าตอบ:   ถ้าวนันี้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมตัิเลือกตัง้ Mrs. Kerry - Ann Shipp เป็นกรรมการบริษัท ก็จะครบ 2 ท่านตามโควต้า 
ทีไ่ดร้บั 
ค าถามขอ้ที่ 3:   สงัเกตเห็นวา่ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นคร ัง้ทีแ่ล้วม ีMr. Johan Willem Maarten Jansen และ Mr. Philipp 
Hugo Gutsche ไมแ่น่ใจวา่ทัง้ 2 ท่าน มสีว่นไดส้ว่นเสยีใน GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 
ดว้ยหรอืไม ่
ค าตอบ:   Mr. Johan Willem Maarten Jansen เป็นกรรมการอิสระของบรษิัท ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใน GUTSCHE FAMILY 
INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED แต่อย่างใด และ  Mr. Philipp Hugo Gutsche เ ป็นกรรมการใน  GUTSCHE 
FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 
 เนื่องจากไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาลงมติ  โดยวาระนี้ ประธานฯ  
ขอเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้ทีล่งคะแนนเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
                                                                  

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดพ้ิจารณาแล้วมีมติด้วยเสยีงข้างมากเลือกตัง้ Mrs. Kerry - Ann Shipp เป็นกรรมการบริษัท 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่21 ตุลาคม 2562 โดยรายละเอยีดของการลงคะแนนเสยีงในวาระนี้มดีงันี้ 
  

 เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 119,267,113 28,300 516,100 1 
คิดเป็นร้อยละ 99.5456 0.0236 0.4308 - 
       
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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 ทัง้นี้ ภายหลงัการเลือกตัง้ Mrs. Kerry - Ann Shipp เป็นกรรมการบริษทั คณะกรรมการของบริษทัจะมจี านวน 
12 คน ประกอบดว้ย 

1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย์      กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกลุ   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายประกติ  ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม   กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
5. นายยรรยง  เมธาพาณิชย์   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

    คา่ตอบแทน 
6. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

    คา่ตอบแทน 
7. Mr. Johan Willem Maarten Jansen กรรมการอสิระ 
8. Mr. Philipp Hugo Gutsche  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
9. นางปรยิา  จรีะพนัธุ์   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
10. หมอ่มหลวงธษินั  ศรธีวชั  กรรมการ 
11. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์      กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
12. Mrs. Kerry - Ann Shipp  กรรมการ 

 

วาระท่ี 3       พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 66 เรื่องตราส าคญัของบริษทั 
 

 ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 68 ก าหนดว่า หากมทีีซ่ึ่งจ าเป็นหรอืสมควรจะแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามกฎหมาย  ซึ่งในวาระนี้  
คณะกรรมการไดเ้สนอทีป่ระชุมพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 66 เรื่องตราส าคญัของบรษิทั (Company Seal)  
ที่ได้เปลี่ยนใหม่ดงัตัวอย่างที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัตราสญัลักษณ์ หรือ LOGO ของ 
บรษิทั ทีไ่ดม้กีารปรบัโฉมใหม ่    
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ ซึง่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม ดงันี้ 
  

นางสาวภคมน ตระกลูศลิป์ ผูร้บัมอบฉันทะของนายไกรวลัย์ คทวณิช:   ไดส้อบถามถึงเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงตราส าคญัของ
บรษิทั (Company Seal)  
ค าตอบ: พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กล่าวว่าเราเป็นบรษิทัที่อยู่มาแล้ว 50 ปี ถึงเวลาที่เรา
จะต้องมสีิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคดิ นโยบายในการท างาน รวมไปถึงสิง่ที่เราจะพบเห็นเป็นประจ าวนั เช่น  
ตราสญัลกัษณ์ หรอื LOGO ของบรษิทัทีจ่ะปรากฏในหน้ากระดาษ หรอืสือ่ต่างๆ ทีจ่ะออกสูส่าธารณะ หรอืภายในองคก์ร หรอื 
ตราส าคญัของบรษิทั (Company Seal) ที่บริษทัใชป้ระทบัเมื่อมกีารท านิติกรรมใดๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นการเปลี่ยน
เพยีงรปูแบบของตวัอกัษร (Font) ทัง้นี้ เพื่อความสดชืน่และใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยัมากขึน้  
 

นายธารา ชลปราณี  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง:  สอบถามวา่ตราส าคญัของบรษิทัของเดมิมคี าว่า “ผูไ้ดร้บัลขิสทิธิก์ารผลิต
และจ าหน่าย โคคา-โคลา ใน 14 จงัหวดัภาคใต”้ ขอ้ความนัน้ยงัจะคงมอียู่หรอืไม ่
ค าตอบ:   พลตร ีพัชร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กล่าวว่าตราส าคญัของบริษัท ที่จะเปลี่ยนใหม่นัน้  
เป็นการเปลีย่นเฉพาะรปูแบบของตวัอกัษร (Font) เท่านัน้ โดยจะมรีปูแบบตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชมุหน้า 3 
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นายเกยีรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง:   ไดก้ล่าวอธิบายเพิ่มเติมถึงสิง่ที่ขออนุมตัิ คือ ตราส าคญัของ 
บรษิทัฯ ที่ใชป้ระทบัในการติดต่อกบัหน่วยราชการหรอืการท าธุรกรรมต่างๆ ที่เป็นทางการ เช่น การท าสญัญา การออกเชค็ 
ส่วนโลโกไ้ม่เกีย่วข้องแยกต่างหากไม่ต้องขออนุมตัิใช่หรือไม่ คอืใช้ 2 ส่วนเหมือนกนัเพียงแต่โลโกน้ัน้อาจจะมกีารขยาย
ขอ้ความเพิม่เตมิ 
ค าตอบ: พลตร ีพัชร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กล่าวว่าถูกต้อง และกล่าวขอบคุณท่านผูถ้ือหุ้นช่วย
อธบิายเพิม่เตมิ 
 

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 66 เรื่องตราส าคัญของบริษัท  
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยรายละเอยีดของการลงคะแนนเสยีงในวาระนี้มดีงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 119,971,314 0 200 1 
คิดเป็นร้อยละ 99.9998 0.0000 0.0002 - 
       
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษทัเป็นกรณีพิเศษ  
 

 ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 28 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั
ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพิจารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุม 
โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนที่แน่นอน หรอืก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืให้มผีลตลอดไป
จนกวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด ้ 
 

 ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2562 ทีป่ระชมุผูถ้ือหุ้นไดม้มีติอนุมตัิคา่ตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 ทัง้คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ และคา่ตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงนิ ดงัรายละเอยีด 
ทีป่รากฏอยู่ในหน้า 4 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 
 

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พิจารณา 
เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในงวดหกเดือนแรก 
ของปี 2562 ดกีวา่ที่ไดค้าดการณ์ไว ้ซึ่งกรรมการทุกๆ ท่านถอืเป็นส่วนหนึ่งของความส าเรจ็ในครัง้นี้ ดงันัน้ เพื่อเป็นการแสดง
ความขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ไดร้่วมกนัก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานระดบันโยบายของบรษิทัมาดว้ยดี 
โดยตลอด จึงเหน็ควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิโบนัสให้แก่คณะกรรมการบรษิทั เป็นกรณีพิเศษเป็นเงนิ
จ านวนประมาณ 3 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 1.00 ของผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2562 เพิ่มเติมจาก
คา่ตอบแทนที่เคยไดร้บัการอนุมตัไิปแล้วเมือ่คราวประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 โดยจะจดัสรรใหแ้กก่รรมการแต่ละท่าน
ในจ านวนทีเ่ท่าๆ กนั   

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ ซึง่มผีูถ้อืหุน้สอบถามค าถามดงันี้ 
 

นายธารา ชลปราณี ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง:  สอบถาม 2 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
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ค าถามขอ้ที ่1:   ในเรือ่งการจ่ายเงนิโบนัสให้แกค่ณะกรรมการบรษิทัเป็นกรณีพิเศษ ผมไมไ่ดม้อีะไรคดัคา้น เพียงแต่ท่านพูดถงึว่า
ครึง่ปีแรกของปี 2562 บรษิทัมผีลประกอบการที่ดขี ึน้มากกวา่ทีไ่ดค้าดการณ์ไว ้ผมจ าไม่ไดว้่าในปีนี้เราจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
เท่าไหร่ ซึ่งท่านก็ไม่ได้เขียนขอ้มูลระบุจ านวนเงินในการจ่ายเงินปันผลว่าท่านจ่ายไปเท่าไหร่ แล้วเมื่อมผีลประกอบการดขีึ้น 
มากกวา่เดมิจงึจะขออนุมตัจิ่ายเงนิโบนสัเป็นกรณีพเิศษ ดงันัน้จงึขอถามวา่ในปีนี้เราจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลเท่าไหร่ 
ค าตอบ:  ครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิ 310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน 159 ล้านบาท  
หรอืเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 100 และบรษิัทได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดครึง่ปีแรกของปี 2562 ให้แก ่
ผูถ้ือหุ้นเมือ่เดอืนกนัยายนที่ผา่นมาในอตัราหุ้นละ 0.78 บาท (เจ็ดสบิแปดสตางค์) หรอืรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธ ิตามนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลของบรษิทัโดยมอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (12 เดอืน) เท่ากบัรอ้ยละ 14.50 
 พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ หลกัในการคดิทีจ่ะขอเสนออนุมตัจิาก
ท่านเจ้าของบริษัทในครัง้นี้ เนื่องจากว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้ร ับผลตอบแทนเมื่อบริษัทมีผลประกอบการดี ในอดีต 
ทีผ่า่นมาเป็นเวลา 5 ทศวรรษ ผลประกอบการบางปีกด็ ีบางปีกไ็มด่ ีส าหรบัในปีที่ดนีัน้แน่นอนที่สดุวา่ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นเจา้ของบรษิทั 
สมควรจะไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัการลงทุน พนักงานซึ่งเป็นจกัรกลส าคญัในการท างานที่ท าใหเ้รามวีนันี้ไดก้ไ็ดร้บัการดแูลไดร้บั
การตอบแทน แต่สิง่หนึ่งทีผ่มคดิว่าเราลืมไปในช่วง 50 ปี กค็อืคณะกรรมการบรษิทั เราขอเพียงแค่รอ้ยละ 1 ของผลประกอบการ
ในช่วงหกเดอืนแรกของปีนี้ ซึ่งเมือ่เทยีบกบัการตอบแทนผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีในส่วนอื่นๆ แล้วกน็้อยกว่ามาก ทัง้นี้ เพื่อเป็นน ้าใจว่า
เราไมไ่ดล้มืทุกท่านเท่านัน้เอง 

ค าถามขอ้ที่ 2:   เรื่องค่าตอบแทนที่ไม่ใชต่วัเงนิ ในหน้า 4 ของหนังสอืเชญิประชุม ที่บรษิทัไดจ้ดัให้มกีารท าประกนัภยัความ 
รบัผดิของกรรมการจากการปฏบิตัหิน้าที่ เพื่อให้ความคุม้ครองในกรณีทีถู่กฟ้องรอ้งเนื่องจากการปฏบิตัิหน้าที่ผดิพลาด ผมมี
ความเห็นว่าควรจะเขียนขยายความว่า “เนื่องจากมีความผิดพลาดอันเนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ที่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎข้อบงัคบัแต่บงัเอิญเกิดข้อผิดพลาด” เพราะการปฏิบตัิหน้าที่ผดิพลาดคือความรบัผิดชอบ 
ของกรรมการท่านนัน้ ผมจงึไมเ่หน็ดว้ยกบัวธิกีารเขยีนขอ้ความเชน่นัน้ ฉะนัน้ ถา้เป็นไปไดใ้นอนาคตควรจะแกไ้ขค าพูดเหล่านี้ 
ค าตอบ:  ขอขอบคณุในค าชี้แนะ เพราะหลกัการของการประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าที ่(Directors’ and Officers’ 
Liability Insurance) เป็นการประกนัภยัที่ให้ความคุม้ครองกรรมการ (Directors) และเจา้หน้าทีร่ะดบัสงูหรอืเจ้าหน้าที่ระดบับรหิาร 
(Executive Officers) ของบรษิทั ส าหรบัความสูญเสยีหรอืค่าเสยีหายทางการเงนิ อนัเนื่องมาจากการละเมดิหรอืการกระท าผดิที่
กรรมการหรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย อนัมสีาเหตุมาจากการกระท าผดิ (Wrongful Act) โดยสจุรติใจ มใิช่
ความผดิทีเ่กดิจากการทุจรติ  
  
นายเกยีรต ิ สมุงคลธนกลุ ผูถ้อืหุ้นทีม่าประชมุดว้ยตนเอง:   การจ่ายเงนิโบนสัใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทัเป็นกรณีพเิศษ เนื่องจาก
มผีลประกอบการในรอบหกเดอืนทีผ่า่นมาดกีวา่ทีค่าดการณ์ไว ้หรอืดกีวา่ปีกอ่นๆ อย่างไร อยากใหช้ว่ยเล่าหรอืชว่ยอธบิาย 
ค าตอบ: พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กล่าววา่ บรษิทัไดป้ระมาณการรายไดแ้ละยอดขายของ
บรษิทัในปี 2562 วา่จะเตบิโตประมาณรอ้ยละ 6-7 แต่ปราฏวา่ ครึง่ปีแรกของปีนี้ รายไดข้องเราเตบิโตถงึรอ้ยละ 22 เป็นผลให้ม ี
ก าไรสุทธิ 310 ล้านบาท ขณะที่ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นที่มกี าไรสุทธิเพียง 151 ล้านบาท เพิ่มขึน้มากกว่ารอ้ยละ 
100 ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ ทัง้นี้มเีหตุผลหลายประการตามทีเ่รยีนใหท้ราบในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ผา่นมา ซึง่มทีัง้ปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอก ไดแ้ก ่

1) สภาพอากาศทีร่อ้นจดั ไมม่ฝีนตกหนกั หรอื น ้าท่วม สง่ผลใหส้นิคา้ของเราขายดมีาก 
2) ราคาวตัถุดบิถูกลง เช่น ราคาน ้าตาล ซึง่ราคาน ้าตาลขณะนี้ลอยตวัถูกลงกวา่ปีทีผ่า่นมา อีกทัง้ราคาเมด็พลาสติก

กถ็ูกลงเชน่กนั แมก้ระทัง่ราคาน ้ามนัซึง่เป็นส่วนส าคญักบัธุรกจิของเราในดา้นการกระจายสนิคา้ไปถงึลูกคา้กม็ี
ราคาเฉลีย่ต ่ากวา่ปีทีแ่ลว้เชน่กนั  

3) การพฒันาภายในบรษิทั เช่น การปฏบิตัิการในตลาด เราไม่พียงแต่เอาของไปส่งที่รา้นคา้เท่านัน้ แต่ยงัมกีาร
ปฏบิตักิารในตลาดทีเ่รยีกวา่ Market Execution ตัง้แต่การวางตูเ้ยน็ การจดัเรยีงสนิคา้ในตูเ้ยน็ การจดัชัน้แสดง
สนิคา้ ท าอย่างไรใหส้นิคา้เราอยู่ในระดบัสายตา ตลอดจนการติดโปสเตอร ์และอื่นๆ อีกมากมาย สิง่เหล่านี้จะ
ท าใหร้า้นคา้หรอืลูกคา้ขายสนิคา้ของเราไดด้ขี ึน้ ซึง่เป็นสิง่ทีส่ าคญัมาก  
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4) การสรา้งความสมัพันธ์กบัลูกค้าเพื่อให้เกดิความจงรกัภกัดตี่อแบรนด์ของหาดทิพย์และแบรนด์โคคา-โคลา 
(Brand Loyalty) ท าให้มยีอดขายเพิ่มขึ้น มีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ที่สูงขึ้น ปัจจุบนับรษิทัมี
สว่นแบง่ทางการตลาดของน ้าอดัลมสงูถงึรอ้ยละ 84 ในตลาดน ้าอดัลมภาคใต ้

5) การขายสนิคา้ให้พนัธมติรของเรา คอื บรษิทั ไทยน ้าทิพย์ จ ากดั เนื่องจากไทยน ้าทิพย์มสีนิคา้ไม่พอจ าหน่าย 
ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้เรามยีอดขายและรายไดข้ายเพิ่มขึ้นมาก นี่จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมปีนี้ถึงดกีว่าปีที่ 
ผา่นมา  

 

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

 ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นไดพ้ิจารณาแล้วมมีติอนุมตัิจ่ายเงนิโบนัสให้แก่คณะกรรมการบรษิทัเป็นกรณีพิเศษเป็นเงนิจ านวน
ประมาณ 3 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 1.00 ของผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2562 ซึ่งจะจัดสรรให้กรรมการ 
แต่ละท่านเป็นจ านวนที่เท่าๆ กนั ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะ 
ซึง่มาประชมุ เพิม่เติมจากทีเ่คยไดร้บัการอนุมตัิโดยที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 โดยรายละเอียดของการลงคะแนนเสยีง 
ในวาระนี้มดีงัต่อไปนี้ 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 119,971,610 212 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.9998 0.0002 0.0000 - 
 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั ให้แก่ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงาน 
 ของบริษทัภายใต้โครงการ HTC ESOP (โครงการ HTC ESOP) 
 

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า บริษทัมคีวามประสงค์จะจัดท าโครงการ HTC ESOP โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและตอบแทนการปฏบิตัิงานของบุคลากรของบรษิทัทีป่ฏบิตัิงานกบับรษิทัมาอย่างยาวนาน และมผีลงานที่โดดเด่น  
ซึง่มสี่วนส าคญัต่อความส าเรจ็ของบรษิทัในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และเพื่อรกัษาบุคลากรส าคญัของบรษิทัใหส้รา้งประโยชน์
ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ในระยะยาวสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 

ภายใต้โครงการดงักล่าว บริษัทจะต้องด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจ านวน  
ไม่เกนิ 1,992,180 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมมลูคา่ 1,992,180 บาท ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.00 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั โดยมรีาคาเสนอขาย 11.33 บาทต่อหุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้กผู่บ้รหิาร และ/หรอื พนกังาน
ของบริษัทภายใต้โครงการ HTC ESOP ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดในอัตราร้อยละ 50 ของราคาตลาด 
ซึ่งค านวณจากราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของบรษิทัย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2562 (ระหว่างวนัที ่16 สงิหาคม 2562 ถงึ 5 กนัยายน 2562) ซึง่เท่ากบั 22.65 บาทต่อหุ้น 
(ขอ้มูลจาก www.set.or.th) ทัง้นี้ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูบ้รหิาร และ/หรือ พนักงานในโครงการ HTC 
ESOP แต่ละรายจะมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนทัง้หมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ HTC ESOP  
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 
 

และเพื่อให้การด าเนินการตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัภายใต้โครงการ HTC ESOP 
เป็นไปอย่างราบรืน่ เหน็ควรก าหนดให้ พลตร ีพชัร รตัตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอื บุคคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้  

 

http://www.set.or.th/
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1) เป็นผูม้อี านาจก าหนดวนัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขายใหแ้กผู่บ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของบรษิทั 
รวมถงึการก าหนดรายชือ่ และจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนทีผู่บ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของบรษิทัแต่ละราย
จะไดร้บัการจดัสรร (รวมถงึการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะไดร้บัการจดัสรร) เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัวธิีการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิทั ภายใต้โครงการ  HTC ESOP 
เท่าที่ไม่ขดัต่อประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรพัย์ 
ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรอืพนักงาน ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (และที่ได้มกีารแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ จ านวนหุน้สามญั
เพิ่มทุนที่ พลตรี พชัร รตัตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารจะก าหนดในการเสนอขายให้แกบุ่คลากรในโครงการ HTC ESOP แต่ละรายจะมจี านวน
ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมดทีเ่สนอขายภายใตโ้ครงการ HTC ESOP 

2) ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน หรือ  
หลายคราว วนัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน วธิกีารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน เป็นตน้ 

3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน  
ของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการใดๆ 
ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ไดทุ้กประการ  

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถาม หรอืเสนอขอ้คดิเห็น โดยไดม้อบหมายให้ นางสาวชมพูนุท บุญสมัพนัธ์  
รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันซ่า จ ากดั ที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทัเป็นผู้ตอบค าถามของผูถ้ือหุ้น ซึ่งม ี
ผูถ้อืหุน้สอบถามค าถามดงันี้ 

 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง:   สอบถาม 2 ขอ้ ดงันี้  
ค าถามขอ้ที ่1:   ถา้พนกังานไดร้บัหุน้ไปแลว้จะสามารถขายหุน้ไดเ้ลยหรอืไม่ 
ค าตอบ: นางสาวชมพูนุท บุญสมัพนัธ์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่า บุคลากรในโครงการ HTC ESOP จะถูกหา้มไมใ่ห้ขาย
หุน้ที่ไดร้บัจดัสรรทัง้จ านวนเป็นเวลา 3 ปี นับจากวนัที่ไดร้บักรรมสทิธิใ์นหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ภายหลงัจาก 3 ปี จึงจะ
สามารถขายหุน้ไดท้ัง้หมด กล่าวคอื บคุลากรภายใตโ้ครงการ HTC ESOP จะม ีLock- up Period เป็นเวลา 3 ปี                                                   
ค าถามขอ้ที ่2:   สว่นลดรอ้ยละ 50 ค านวณอย่างไร และท าไมถงึลดรอ้ยละ 50 
ค าตอบ:   นางสาวชมพูนุท บุญสมัพนัธ์  ทีป่รกึษาทางการเงนิ ไดช้ีแ้จงวา่ ราคาสว่นลดรอ้ยละ 50 อา้งองิจากการพจิารณาปัจจยั
ดงันี้  

 เปรยีบเทยีบอตัราสว่นลดในโครงการ ESOP ของบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ตวัอย่างเชน่ 
 บรษิทั สหพฒันพบิลู จ ากดั (มหาชน) ใหส้ว่นลดประมาณรอ้ยละ 71 
 บรษิทั ด ูเดย์ ดรมี จ ากดั (มหาชน) ใหส้ว่นลดประมาณรอ้ยละ 71 
 บรษิทั คารม์ารท์ จ ากดั (มหาชน) ใหส้ว่นลดประมาณรอ้ยละ 83  เป็นตน้ 

 ความน่าสนใจของผลประโยชน์ทางการเงนิโดยรวมที่บุคลากรแต่ละรายจะไดร้บั เพียงพอที่จะรกัษาบุคลากร
ส าคญัของบรษิทัใหป้ฏบิตังิานกบับรษิทัต่อไป  

 

นางสาวภคมน ตระกลูศลิป์ ผูร้บัมอบฉนัทะของนายไกรวลัย์ คทวณิช :  สอบถาม 2 ขอ้ ดงันี้  
ค าถามขอ้ที่ 1:   ไดส้อบถามว่ามพีนักงานที่ไดร้บัสทิธิให้เขา้ร่วมโครงการ HTC ESOP ในอตัราส่วนลดรอ้ยละ 50 มจี านวน 
กีค่น และพนกังานทีไ่มไ่ดร้บัสทิธใิหเ้ขา้รว่มโครงการ HTC ESOP จ านวนกีค่น 
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ค าตอบ: นางสาวชมพูนุท บุญสมัพันธ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า พนักงานที่ไดร้บัสิทธิมจี านวนประมาณ 26 คน 
โดยพลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่ ในการออกและเสนอขายหุน้ภายใตโ้คงการ 
HTC ESOP ในครัง้นี้มจีุดประสงค ์3 ประการ คอื   

1) ใหเ้ป็นการตอบแทนพนกังานทีป่ฏบิตังิานมา     
2) ต้องการจูงใจให้ท างานเนื่องจากพนักงานคนนัน้จะได้เป็นเจ้าของบริษัทจริงๆ เพื่อให้เราสามารถพูดได ้

เตม็ปากวา่เราลงเรอืล าเดยีวกนั  
3) การเกบ็คนดเีอาไวซ้ึง่เราไดพ้จิารณาแลว้วา่เป็นสว่นส าคญัทีจ่ะท าใหธุ้รกจิของเรากา้วหน้าไปได ้  

 

                      ซึง่นี่คอืหลกัเกณฑ์โดยหลกัเกณฑ์ที่ใชพ้ิจารณาเลือกพนักงานที่จะเขา้ร่วมโครงการ สิง่ที่ตนอยากเห็นคอืพนักงาน
ของเรามสีว่นไดส้ว่นเสยี เป็นเจา้ของบรษิทั หรอืมสีว่นเป็นเจา้ของบรษิทัอย่างแทจ้รงิ นอกจากนี้ เราเริม่โครงการนี้เป็นครัง้แรก 
จงึอยากจะทดลองกอ่น โดยเริม่ดว้ยพนกังานทีจ่ะไดร้บัสทิธเิขา้ร่วมโครงการ HTC ESOP จ านวนประมาณ 26 คน ซึ่งขอเรยีนให้
ทราบเป็นขอ้มูลวา่ตน (พลตร ีพชัร รตัตกลุ) และประธานอ านวยการ (นางปรยิา จรีะพนัธุ์) จะไม่มสีทิธิในการเขา้รว่มโครงการ HTC 
ESOP ในครัง้นี้ เนื่องจากตนต้องการให้คนหลกัๆ ของหาดทิพย์ที่ท าให้เราเดนิมาถึงวนันี้เขา้มาร่วมเป็นเจ้าของบรษิทั ปัจจุบนั 
หาดทิพย์มีพนักงานเกือบ 2,500 คน ตามอุดมคติผมอยากให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการทัง้หมด แต่ในแง่ของธุรกิจ  
มนัท าไม่ไดเ้พราะจะท าให้เกดิ Dilution Effect กบัผูถ้ือหุ้นรายอื่นๆ ดว้ย จึงเป็นเหตุผลที่ผมให้ส่วนลดมากแต่ให้จ านวนหุ้นน้อย 
ดกีวา่ให้จ านวนหุน้มากแลว้ไปกระทบกบัผูถ้อืหุ้นรายอื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุน้รายย่อย ซึ่งคา่ใชจ้่ายทีเ่ราตอ้งรบัภาระตรงนี้นัน้
ไม่มาก แต่ผลที่จะไดร้บันัน้มากกว่าในแง่ของการทุ่มเทในการท างานจากที่มากอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ในอนาคตอาจจะไม่มี
โครงการเชน่นี้ หากผลประกอบการไมด่ขี ึน้ คนท างานไมห่นกัขึน้  
ค าถามขอ้ที ่2:    ท าไมไมเ่พิม่จ านวนหุน้ในโครงการ HTC ESOP ใหม้ากกวา่นี้  
ค าตอบ:    นางสาวชมพูนุท บุญสมัพนัธ์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ ไดช้ีแ้จงวา่บรษิทัพิจารณาผลประโยชน์โดยรวมทัง้ในส่วนของ
พนักงานและบรษิทัดว้ย ขอเรยีนว่าหากโครงการ HTC ESOP นี้ไมส่ามารถจูงใจหรอืรกัษาบคุลากรทีส่ าคญัของบรษิทัเอาไวไ้ด ้
คงจะถือว่าโครงการ HTC ESOP นี้เป็นโครงการทดลองอย่างที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บรหิารไดเ้รยีนชี้แจงต่อท่านผูถ้ือหุน้ ดงันัน้
จ านวนหุ้นที่ให้ภายใต้โครงการ HTC ESOP จึงเป็นเพียงรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกและช าระแล้วในปัจจุบนั ซึ่งถ้า
พจิารณาเป็นจ านวนเงนิ บรษิทัจะไดร้บัการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้จะอยู่ทีป่ระมาณ 25 ลา้นบาท     
 

นายธารา ชลปราณี ผูถ้ือหุ้นทีม่าประชมุดว้ยตนเอง:    หน้า 30 ขอ้ 3.2 คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ภายใต้โครงการ HTC ESOP ตามขอ้ความเหล่านี้ท่านไม่ไดบ้อกว่าเป็นโครงการบุกเบกิ โครงการไพโอเนีย หรอืโครงการทดลอง 
ท่านท าเหมอืนกบัว่าโครงการนี้เป็นโครงการปกตเิพราะกล่าวว่าบุคลากรมสีถานะเป็นพนักงานบรษิทั และบุคลากรแสดงเจตจ านง 
เขา้ร่วมโครงการ HTC ESOP แต่ที่ท่านอธิบายเมื่อสกัครู่นี้ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะการแสดงเจตจ านง แต่บรษิทัเป็นผูก้ าหนดสทิธิว่า 
พนกังานแต่ละรายจะไดส้ทิธ ิและใหแ้จง้วา่จะใชส้ทิธหิรอืไมใ่ชส้ทิธ ิทีจ่รงิท่านน่าจะระบไุปเลยวา่คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ชอบ
วา่ท่านใดมสีทิธแิละก าหนดรายชือ่บคุลากรทีจ่ะไดร้บัสทิธเิป็นจ านวนทัง้สิ้นจ านวนประมาณ 26 คน โดยมรีายชือ่ดงัต่อไปนี้ เพื่อให้
เกดิความชดัเจน  
ค าตอบ:    พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอยนืยนัวา่ในขอ้ 3.2 นัน้ เป็นการก าหนดคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะ
ไดร้บัสทิธใินหุน้ของโครงการ HTC ESOP ในอุดมคตผิมอยากเปิดโอกาสใหท้ัง้ 2,500 คน มสีทิธแิต่เป็นไปไมไ่ด ้เพราะสภาพปัจจุบนั
ทางดา้นการเงนิ และในแง่ของผลกระทบต่อท่านผูถ้อืหุน้ดว้ย ดงันัน้เราจงึเริม่โครงการ HTC ESOP โดยจะเริม่จากบุคลากรทีเ่ป็น 
Keyman ทีจ่ะชว่ยด าเนินธุรกจิใหผ้ลประกอบการของเราดใีนทุกวนันี้ โดยจะต้องมคีณุสมบตัใินขอ้ 3.2 ซึง่เป็น 2 ทางคอื พนกังานมี
สทิธทิีจ่ะเขา้รว่มหรอืปฏเิสธไม่เขา้ร่วมโครงการ HTC ESOP กไ็ด ้แต่ตอ้งมคีณุสมบตัิตามทีก่ล่าวมานี้ และในกลุ่ม Keyman เหล่านี้ 
ตอ้งแสดงเจตจ านงมาวา่ตอ้งการหรอืไมต่อ้งการเขา้รว่มโครงการ HTC ESOP ทางบรษิทัไมไ่ดม้เีจตนาทีจ่ะมาเขยีนกวา้งๆ หรอืหลบ
อะไรทัง้นัน้ โดยวตัถุประสงคห์รอืหลกัการจะยงัเป็นไปตามทีเ่รยีนชี้แจง และหากมหีุ้นที่เหลอืในโครงการ HTC ESOP บรษิทัฯ ได้
มอบใหผ้มเป็นผูจ้ดัสรรหุน้ให้กบับคุลากรในโครงการ HTC ESOP เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร อย่างไรกด็ ีพนกังานแต่ละรายจะไดร้บั
หุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ในโครงการ HTC ESOP       
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นายสรุยิะ วไิลนิรนัดร ์ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง:    โครงการ HTC ESOP มผีลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของบรษิทัหรอืไม ่     
ค าตอบ:     นางสาวชมพูนุท บุญสมัพันธ์ ที่ปรกึษาทางการเงิน ไดช้ี้แจงว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนภายใต้
โครงการ HTC ESOP จะสง่ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของบรษิทั เนื่องจากสง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งบนัทกึคา่ใชจ้่ายตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share - based Payment) ในงบก าไรขาดทุนของบริษัท 
โดยค านวณจากสว่นต่างของราคาตลาดของหุน้และราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนภายใตโ้ครงการ HTC ESOP คณูกบัจ านวนหุ้น 
ทีบ่รษิทัเสนอขาย         
 

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง :   ได้สอบถาม 3 ข้อ โดยข้อที่ 1 และข้อที่ 2 พลตรี พัชร  
รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ขอตอบค าถามทีละขอ้ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่ 3 ขออนุญาตให้ นางสาวชมพูนุท   
บญุสมัพนัธ์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ เป็นผูต้อบค าถาม 
ค าถามขอ้ที ่1:    กรรมการบรหิารมสีทิธใินโครงการ HTC ESOP นี้หรอืไม ่เพราะกรรมการบรหิารสว่นหนึ่งไดโ้บนสัพเิศษแลว้ 
ค าตอบ:     กรรมการบรหิารซึ่งเป็นผมกบัคุณปรยิา จีระพนัธุ์ อย่างที่เรยีนให้ทราบคอืจะไม่มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการ HTC ESOP 
ตัง้แต่ตน้ อย่างทีเ่รยีนคอือยากใหพ้นกังานซึง่ไมใ่ชผู่ถ้อืหุน้ใหญ่ไดส้ทิธนิี้เพิม่ 
ค าถามขอ้ที่ 2:    เงื่อนไขที่พนักงานผูไ้ดร้บัการคดัเลือกอาจจะปฏเิสธกไ็ด ้พอจะยกตวัอย่างไดห้รอืไม่ว่าเงื่อนไขอะไรที่ท าให้
พนกังานท่านนัน้ปฏเิสธ 
ค าตอบ:     เนื่องจากสทิธทิีไ่ดร้บัเป็นการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาซึง่มสีว่นลดจากราคาตลาด ดงันัน้ เงือ่นไขทีพ่นกังานจะปฏเิสธ 
คอื ไมม่เีงนิ หรอืมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิ ท าใหไ้มส่ามารถจองซื้อหุน้ได ้  
ค าถามขอ้ที ่3:    ตามทีก่ าหนดไวว้า่ผูท้ีจ่ะไดร้บัสทิธจิะตอ้งเป็นบคุลากรทีม่สีถานะเป็นพนกังานของบรษิทั ณ วนัที ่6 กนัยายน 
2562 นัน้ ถ้าพนักงานไดร้บัสทิธิ แต่ลาออกกอ่นครบระยะเวลา 3 ปี พนักงานรายนัน้จะยงัมสีทิธิในหุ้นที่ไดร้บัจดัสรรนี้หรอืไม่ 
หุน้ตรงนี้จะตดิตวัไปถงึ 3 ปี และยงัจะขายไดห้รอืไม ่  
ค าตอบ:    ในกรณีที่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP รายใดลาออกโดยสมคัรใจก่อนหรือภายในระยะเวลา 3 ปี จะเป็นไปตาม 
ขอ้ผกูพนัทีพ่นกังานไดต้กลงและยนิยอมไวก้บับรษิทั โดยมเีงือ่นไขใหพ้นกังานคนนัน้ตอ้งถูกบงัคบัขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในโครงการ 
HTC ESOP ทีอ่ยู่ภายใตก้ารถอืครองของตนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัคนืจะเท่ากบั (ก) เงนิทีพ่นกังานรายดงักล่าว
ช าระเพื่อจองซื้อหุ้น หรอื (ข) เงนิที่ไดร้บัจากการขายหุ้น แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ดงันัน้ หากมกี าไรจากการขายหลกัทรพัย์ 
(Capital Gain) เกดิขึน้ บรษิทัจะเป็นผูร้บัเงนิส่วนต่างนี้ไป ขณะทีพ่นกังานจะไมไ่ดหุ้้นตดิตวัไปดว้ย อย่างไรกด็ ีบรษิทัพจิารณาเห็น
วา่การจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของพนกังานในวนัแรกนัน้ จะมภีาษเีกดิขึ้นทีพ่นกังานตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ เนื่องจากกรมสรรพากร
พิจารณาว่าการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP นี้ พนักงานจะรบัรูก้ าไรจากส่วนลดที่ไดร้บัเมื่อเทียบราคา 
จองซื้อกบัราคาตลาด และพนกังานตอ้งเสยีภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา ดงันัน้ เมื่อบรษิทัเป็นผูร้บัก าไรจากการขายหลกัทรพัย์กลบัมา 
บริษัทจึงพิจารณาชดเชยภาษีที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ที่ลาออก 
เพื่อไม่ใหพ้นกังานรายดงักล่าวเสยีผลประโยชน์จากการเขา้รว่มโครงการ HTC ESOP และส าหรบัผลต่างของราคาหรอืก าไรจากการ
ขายหลกัทรพัย์ (Capital Gain) จะเป็นรายไดก้ลบัคนืสูบ่รษิทั  
 

 พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กล่าวเพิ่มเตมิวา่ กรณีพนกังานที่เขา้รว่มโครงการ HTC 
ESOP เสยีชวีติ ในกรณีของบรษิทัอื่นๆ พนักงานทีเ่สยีชวีติจะไมไ่ดหุ้น้ไป แต่ส าหรบักรณีของบรษิทั บรษิทัพจิารณาทีจ่ะใหหุ้้น
นัน้ตกทอดไปสูท่ายาทได ้

 

นางสาวจุไรรตัน์ อุดมพรพฤฒิ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง:  ไดส้อบถาม 2 ข้อ โดย พลตรี พัชร รตัตกุล กรรมการ / 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามขอ้ที ่1:    พนักงานประมาณ 26 คน ทีไ่ดร้บัสทิธใิหเ้ขา้รว่มโครงการ HTC ESOP นัน้ หน้าทีก่ารท างานของแต่ละท่าน
มคีวามส าคญัดา้นใดเป็นหลกัหรอืไม ่ทีบ่รษิทัตอ้งการสรา้งความแขง็แกรง่ในดา้นใดเป็นพเิศษหรอือย่างไร 
ค าตอบ:    พนักงานกลุ่มนี้อยู่ในทุกๆ ส่วนของกลุ่มทักษะไม่ว่าจะเป็นการผลิต การตลาด ขาย บุคคล ไอที การเงิน  
อยู่ในทุกกลุ่มทีเ่ป็น key persons ในการขบัเคลื่อนธุรกจิของเรา ณ ปัจจุบนั 
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ค าถามขอ้ที่ 2:   ที่เราเลือกเริม่ต้น (Pioneer) โครงการ HTC ESOP ช่วงนี้เป็นเพราะอะไร หรอืมีการแข่งขนัดงึตวัพนักงาน 
ในอุตสาหกรรมนี้เพิม่มากขึน้ 
ค าตอบ:    เนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะสม เพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มนัเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็จนเราตัง้ตวัแทบ 
จะไม่ทนั ตวัท่านเองทราบว่าสงัคมไดเ้ปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดจิิทัล ทุกสิ่ง ทุกอย่างรอบตวัปรบัเปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ขนาดไหน 
เพราะฉะนัน้ถา้เราปรบัตวัไม่ทนั ถ้าเราไม่เตรยีมบคุลากรให้พรอ้มเพื่อจะรองรบักบัสงัคมและธุรกจิที่เปลี่ยนไป เรากจ็ะกา้วไม่ทนั 
คนอื่น อนันี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรยีมการที่ผมไดเ้รยีนให้ทราบ ณ ตอนนี้ ว่าเราจะต้องเตรยีมตวัให้พรอ้มส าหรบัอนาคตที่จะ
เกิดขึ้น Disruption ต่างๆ ที่ชอบพูดกนั Internet of Things (IoT) มผีลกระทบกบัชีวติของทุกท่านจริง ทุกวนันี้คนไม่พูดกนัแล้ว  
อยู่กบัหน้าจอกนัทัง้วนั สงัคมเปลีย่นไป การท างานเปลีย่นไป ลูกคา้เปลีย่นไป ชอ่งทางการขายเกดิใหม่มากขึน้มากมาย ถา้เราไม่มี
คนทีม่ทีกัษะ (Skill Set) การท างานใหพ้รอ้มเพื่อไปท างานเหล่านี้ ในอนาคต เราจะตามคนอื่นไมท่นัและเมื่อนัน้เรากจ็ะจบไปเหมอืน
อกีหลายๆ ธุรกจิทีไ่มส่ามารถปรบัตวัได ้นี่คอืสว่นหนึ่งของการเตรยีมความพรอ้มไวล้่วงหน้า    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

นายศวตัร โตววิฒัน์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง:    เนื่องจากหุน้ที่เพิ่มทุนอีกประมาณ 2,000,000 หุ้น ส่งสยัว่าท่านผูบ้รหิารมี
แนวคดิอย่างไร ถึงให้จ านวนพนกังานที่จะไดร้บัเป็นประมาณ 26 คน แทนทีจ่ะเป็น 100-200 คน ทีร่วมถึงระดบัผูจ้ดัการดว้ย ท าไม
ถงึไมร่วมในสว่นนัน้ดว้ย 
ค าตอบ:     อย่างทีไ่ดเ้รยีนใหท้ราบวา่จ านวนหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีอ่อกและช าระแล้วในปัจจุบนั และเหตุผล
คอืเราไม่ต้องการให้เกดิ Dilution Effect กบัผูถ้ือหุน้รายย่อย ถ้าเราจะขยายโครงการเสนอขายหุ้นให้กบัให้กบัพนกังานสว่นรวมที่
มากกว่านี้จ านวนหุ้นก็จะต้องมากกว่านี้  ซึ่งขณะนี้เป็นจ านวนหุ้นที่ไม่มาก ประมาณ 2,000,000 หุ้น จากจ านวนหุ้น ประมาณ 
200,000,000 หุ้น แต่พนักงานประมาณ 26 คนนี้  คือผู้น าตัง้แต่ระดบัผู้อ านวยการจนถึงรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
ที่เป็นหวัใจส าคญัในการบรหิารจดัการหาดทิพย์ในวนันี้ หากโครงการนี้ประสบผลส าเรจ็ หรอืแสดงให้เห็นว่าคุม้ค่าต่อการลงทุน 
แน่นอนการลงทุนตอ้งมผีลตอบแทนถา้ผลตอบแทนมนัดคีุม้ค่ากบัการลงทุนไมว่า่เงนิลงทุนจะเป็นเท่าใดกต็าม แต่ถา้ใหผ้ลตอบแทน
ทีม่ากกวา่ถอืวา่การลงทุนนัน้เป็นสิง่ทีส่มควรท า ถา้คราวนี้ท าโครงการแลว้ดกีจิการเรากา้วหน้ามากยิง่ขึน้ผมกอ็ยากจะขยายขอบเขต
ของโครงการนี้ต่อไป ซึ่งเมื่อถึงวาระนัน้คงต้องน าเรยีนให้ท่านเจ้าของบริษทัทุกท่านร่วมกนัพิจารณาอีกคร ัง้หนึ่งแต่กค็งต้องใช้
ระยะเวลาดโูครงการนี้พอสมควรวา่เราคดิถูกหรอืไม ่     
                                                                      
นายธารา ชลปราณี  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง:    สอบถาม 3 ขอ้ โดยนางสาวชมพูนุท  บญุสมัพนัธ์ ที่ปรกึษาทางการเงนิ  
ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามที ่1:    ท าไมบรษิทัถงึเลอืกการเสนอขายหุน้สามญั (ESOP Common Shares) แทนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญั (ESOP – Warrant) 
ค าตอบ:    ทางบรษิทัพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบุคลากรของบรษิทัที่จะได้รบัหุ้นสามญั (ESOP Common Stock) เนื่องจาก 
ถา้บรษิทัเลือกการเสนอใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญั (ESOP –Warrant) แทนหุ้นสามญั บุคลากรในโครงการ HTC ESOP  
มคีวามเสีย่งทีจ่ะไมไ่ดร้บัผลประโยชน์ทางการเงนิโดยรวมจากการถอื Warrant หาก Warrant อยู่ในสถานะ Out – Of Money ณ วนั
ครบก าหนดใชส้ทิธ ิ(ราคาตลาดต ่ากว่าราคาใชส้ทิธ)ิ และการเลอืกหุน้สามญัมคีวามเหมาะสมกวา่ในการตอบสนองวตัถุประสงค์ของ
โครงการคอืการรกัษาบคุลากรทีส่ าคญัของบรษิทัผา่นทางผลประโยชน์ทีบ่คุลากรจะไดร้บั 
ค าถามขอ้ที่ 2:    การถูกเลิกจ้างหรอืปลดออก ซึ่งอาจเป็นไปไดท้ัง้กรณีที่พนักงานม ีหรอื ไม่มคีวามผดิ ซึ่งกรณีที่พนักงานไม่มี
ความผดิ เช่น บรษิทัอาจไม่เห็นความจ าเป็นของพนักงานในต าแหน่งนัน้ๆ แล้ว จึงยกเลิกต าแหน่งนัน้และให้ออก เป็นต้น กรณี
ดงักล่าวสามารถเกดิขึน้ไดห้รอืไม ่และท าไมไมไ่ดร้บัสทิธคินืเงนิภาษเีหมอืนกรณีทีพ่นกังานลาออกโดยสมคัรใจ 
ค าตอบ:     ในขอ้ 4.5 ทีเ่ขยีนวา่ “การลาออกโดยสมคัรใจ การประพฤตมิชิอบในหน้าที ่ถูกเลกิจา้งหรอืปลดออก หรอืถูกศาลพพิากษา
ให้จ าคกุ” เหตุการณ์เหล่านี้จะเขา้สู่กระบวนการว่าบคุลากรนัน้ๆ จะตอ้งขายหุ้นของตนเองในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอเรียนชีแ้จงว่า
เจตนารมณ์ของโครงการนี้ในสว่นของการถูกเลิกจ้างหรอืปลดออก (Termination for Cause) จะต้องมเีหตุถูกเลกิจ้างหรอืปลดออก 
ถ้าไม่มีเหตุแล้วไปเลิกจ้างหรือปลดออกบริษัทอาจจะถูกบุคลากรท่านนัน้ฟ้องร้องได้ คือจะต้องมีเหตุเท่านัน้ถึงจะเลิกจ้าง 
หรอืปลดออก    
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              พลตรี พัชร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า จะต้องมีความผิดเกดิขึ้นเท่านัน้ 
ถงึจะตอ้งขายหุน้ของตนเองในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึง่ไมร่วมถงึกรณี Lay off หรอืเลกิจา้งโดยยกเลกิต าแหน่งนัน้โดยทีพ่นกังานไมไ่ด ้
มคีวามผดิ  
ค าถามขอ้ที ่3:     ภายใน 3 ปี บคุลากรอาจมกีารเกษยีณอายุดว้ยหรอืไม ่ 
ค าตอบ:      ในกรณีเกษยีณอายุตามกฎระเบยีบของบรษิทั ถา้อยู่ในชว่งระยะเวลา 3 ปีนัน้แต่ตอ้งเกษยีณอายุ เราไมไ่ดบ้งัคบัขายหุน้
ในส่วนนัน้ พนกังานรายนัน้จะยงัไดหุ้้นนัน้ติดตวัไปดว้ย เนื่องดว้ยบคุลากรท่านนัน้เป็นคนด ีไม่ไดม้กีารประพฤติมชิอบในหน้าที่ 
เหมอืนทีไ่ดก้ล่าวไปในกรณีกอ่นหน้า    
 

นายเกยีรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง:     ไดส้อบถาม 2 ขอ้ โดยนางสาวชมพูนุท บุญสมัพนัธ์ ที่ปรกึษาทาง 
การเงนิ ขอตอบค าถามทีล่ะขอ้ตามล าดบั ดงันี้  
ค าถามขอ้ที่ 1:     มีข้อเสนอแนะให้เติมค าว่า “ท าให้”  ในข้อ 4.5 ที่เขียนว่า “ การประพฤติมิชอบในหน้าที่ท าให้ถูกเลิกจ้าง 
หรอืปลดออก หรอืถูกศาลพพิากษาใหจ้ าคกุ” น่าจะท าใหเ้คลยีรข์อ้ความนัน้ได ้    
ค าตอบ:     ขอบคณุในค าแนะน าของท่านผูถ้อืหุน้ 
ค าถามขอ้ที่ 2:     ถ้าให้เป็นหุ้นสามญัแล้วอีก 3 ปี ราคาตลาดอาจจะต ่ากว่าราคาที่ไดจ้่ายไปจะมีผลอย่างไรต่อพนักงานหรอืไม่ 
ค าตอบ:      เรยีนชี้แจงว่า ราคาที่พนักงานจะจองซื้อหุ้นสามญัในครัง้นี้อยู่ที่ราคา 11.33 บาทต่อหุ้น เมื่อพิจารณาว่า ในอีก 3 ปี
ขา้งหน้ามโีอกาสเกดิขึน้หรอืไมท่ีร่าคาหุน้จะต ่ากวา่ 11.33 บาทต่อหุน้ ซึง่อาจจะเกดิขึน้หรอืไมก่ไ็ด ้ดว้ยเหตุนี้ จงึเป็นทีม่าของการให้
สว่นลดราคาที่รอ้ยละ 50 ต่อราคาตลาดในวนันี้ ซึ่งเห็นว่าดว้ยส่วนลดนี้ บุคลากรน่าจะไดก้ าไรจากการขายหลกัทรพัย์หลงัจาก 3 ปี
ขา้งหน้า จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัราคาตลาด ณ วนันัน้      
                                                                                      

นางสาวสุพตัรา สทิธิชยั ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง :    ถ้ามพีนักงานไม่ใชส้ทิธิ หรอืไม่เขา้ร่วมโครงการแล้วหุ้นที่ไปเอา
กลบัมาจะท าอย่างไร 
ค าตอบ:    พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กล่าวตอบ ตามโครงการ HTC ESOP มอบอ านาจใหต้น
จดัสรรใหม่ในส่วนที่เหลือกลบัมาให้กบัพนักงานในกลุ่มนี้ ตามสดัส่วนที่เหมาะสมโดยแต่ละคนจะต้องได้หุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 5  
ของจ านวนหุน้ในโครงการฯ คร ัง้นี้  
 

นายเกยีรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง :     สมมุติว่าเราให้หุ้นพนักงานไปแล้ว แล้วพนักงานลาออกก่อน
ก าหนด 3 ปี ใครจะบงัคบัใหพ้นกังานคนนัน้ขายหุน้เนื่องจากหุน้เป็นชือ่ของพนกังานท่านนัน้ 
ค าตอบ:    นางสาวชมพูนุท บญุสมัพนัธ์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ ไดช้ี้แจงวา่ ณ วนัทีแ่สดงเจตจ านงวา่จะจองซื้อหุ้นบคุลากรตอ้ง
ลงนามในขอ้ผูกพนักบับรษิทัซึ่งจะมเีรื่องการบงัคบัขายหุ้นในกรณีต่างๆ และหุ้นจะถูกล็อกไวไ้ม่ให้ขายตามเงื่อนไข ซึ่งจะมี
ผูร้กัษาทรพัย์สนิเป็นผูบ้รหิารจดัการ ดแูล ตดิตามใหเ้ป็นไปตามกระบวนการ เพื่อปิดความเสีย่งทุกอย่างใหทุ้กสถาณการณ์ทีจ่ะ
เกดิขึ้นเป็นไปตามทีว่างแผนไว ้โดยเงนิทีเ่ขา้ออกจะไดร้บัการบรหิารจดัการโดยผูร้กัษาทรพัย์สนิ นอกจากนี้ ในกรณีการบงัคบั
ขายหุน้ของพนกังาน พนกังานจะตอ้งตกลงและยนิยอมตามขอ้ผกูพนัทีไ่ดล้งนามไวก้บับรษิทัแลว้ตัง้แต่ตน้ตามทีไ่ดเ้รยีนแจง้ไป
กอ่นหน้า ถ้าหากเกดิสถานการณ์ที่พนักงานไม่ยินยอมขายหุ้นตามขอ้ผูกพนัที่ตกลงและยินยอมไวท้ี่ไดล้งนามไว ้สุดท้ายคง
จะตอ้งจบทีก่ารฟ้องรอ้งต่อไป แต่เราหวงัวา่จะไมเ่ป็นอย่างนัน้   
 

นายเกยีรต ิสมุงคลธนกลุ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง:    คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจดัการของผูร้กัษาทรพัย์สนิเป็นเท่าไหร่ 
ค าตอบ:    นางสาวชมพูนุท บุญสมัพนัธ์ ที่ปรกึษาทางการเงนิ ไดช้ี้แจงว่า ค่าใชจ้่ายให้กบัผูร้กัษาทรพัย์สนิในชว่งระยะเวลา  
3 ปีอยู่ทีป่ระมาณ 1,000,000 บาท       
  

              เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิทั ให้แก่ผู้บรหิาร และ/หรือ 
พนักงานของบรษิทัภายใต้โครงการ HTC ESOP ตามรายละเอยีดที่เสนอขา้งต้น ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกนิกว่า
รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนภายใตโ้ครงการ HTC 
ESOP ครัง้นี้ โดยรายละเอยีดของการลงคะแนนเสยีงมดีงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 119,200,510 771,812 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.3567 0.6433 0.0000 - 

 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือรองรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผูบ้ริหาร  
 และ/หรือ พนักงานของบริษทั ภายใต้โครงการ HTC ESOP (โครงการ HTC ESOP) 
 

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สบืเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิทัภายใต้โครงการ 
HTC ESOP ในวาระที่ 5 นัน้ บรษิทัจึงมคีวามประสงคจ์ะเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีนเดมิ 199,218,000 
หุน้ จ านวน 199,218,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 201,210,180 หุ้น จ านวน 201,210,180 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 1,992,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 1,992,180 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดที่ออกและช าระแลว้ของบรษิทั เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนให้แก่ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนักงานของบรษิทั 
ภายใตโ้ครงการ HTC ESOP ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

 

การด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัภายใตโ้ครงการ HTC ESOP นี้ ให ้พลตร ีพชัร รตัตกลุ ในฐานะประธาน 
เจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจในการด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อให้
การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงให้มีอ านาจ แก้ไข  
และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยค าในการขอจดทะเบียนตามค าส ัง่ ความเห็น หรือค าแนะน าของนายทะเบียน  
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
  

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดพ้ิจารณาแล้วมมีติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจ านวน 1,992,180 บาท จากทุน 
จดทะเบยีนเดิมจ านวน 199,218,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 199,218,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
201,210,180 บาท (แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 201,210,180 หุ้น) โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,992,180 หุน้ มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 1,992,180 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกและช าระแล้วของบรษิัท 
เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนให้แกผู่บ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของบรษิทัภายใตโ้ครงการ HTC ESOP 
และมอบหมายให ้พลตร ีพชัร รตัตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอื บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าที่
บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่จ า เป็น เพื่อให้การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์เสรจ็สมบูรณ์ รวมถึงให้มีอ านาจ แกไ้ข และ/หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้ความหรอืถ้อยค าในการขอจดทะเบยีน  
ตามค าสัง่ ความเห็น หรือค าแนะน าของนายทะเบยีนกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 
กว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยรายละเอยีดของการลงคะแนนเสยีงในวาระนี้มดีงัต่อไปนี้ 
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 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 119,200,510 771,812 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.3567 0.6433 0.0000 - 
 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจด 
 ทะเบียนของบริษทั 
 

 ประธานฯ ไดเ้สนอต่อที่ประชุมวา่ สบืเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิทัภายใต้โครงการ 
HTC ESOP ในวาระที ่5 และการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัในวาระที ่6 นัน้ บรษิทัจงึมคีวามประสงคแ์กไ้ข เพิ่มเตมิหนงัสอื
บรคิณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดมิและให้ใช้
ขอ้ความดงัต่อไปนี้แทน 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 201,210,180 บาท (สองรอ้ยหนึ่งลา้นสองแสนหนึ่งหมืน่หนึง่
รอ้ยแปดสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 201,210,180  หุน้ (สองรอ้ยหนึ่งลา้นสองแสนหนึ่งหมืน่หนึง่
รอ้ยแปดสบิหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 201,210,180  หุน้ (สองรอ้ยหนึ่งลา้นสองแสนหนึ่งหมืน่หนึง่

รอ้ยแปดสบิหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ - หุน้              

 และมอบหมายให้ พลตร ีพชัร รตัตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอื บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจในการด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธติามมตดิงักล่าว
กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์เสรจ็สมบรูณ์ รวมถึงใหม้อี านาจแก้ไข และ/หรอื เปลี่ยนแปลงขอ้ความหรอืถอ้ยค าใน
การขอจดทะเบยีนตามค าส ัง่ ความเหน็ หรอืค าแนะน าของนายทะเบยีนกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์  
                                                                       
 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตัิแกไ้ข เพิ่มเตมิหนังสอืบรคิณห์สนธิของบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งต้น ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยรายละเอียดของการลงคะแนนเสยีง  
ในวาระนี้มดีงัต่อไปนี้  

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 119,200,510 771,812 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.3567 0.6433 0.0000 - 
      

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั ภายใต้ 
 โครงการ HTC ESOP (โครงการ HTC ESOP) 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อทีป่ระชมุวา่ สบืเนื่องจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 199,218,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 201,210,180 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,992,180 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดในวาระที ่6 นัน้ บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไมเ่กนิ 1,992,180 
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีาคาเสนอขาย 11.33 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของ
บรษิทัทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ าหนด ภายใตโ้ครงการ HTC ESOP  

 

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ

 

 ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 1 ,992,180 หุ้น 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมรีาคาเสนอขาย 11.33 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายใหแ้กผู่บ้รหิาร และ/หรอื พนักงานของบรษิทั
ทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ าหนด ภายใตโ้ครงการ HTC ESOP ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี้ 
  

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 119,200,510 771,812 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.3567 0.6433 0.0000 - 
      

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัในการซกัถาม และเสนอขอ้คดิเหน็ไดอ้ย่างเต็มที่    
ซึง่มผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถามค าถามดงันี้ 
                                                 

นายเศรษฐวุฒ ิอังครีสคุปต์ กระเษียรอภิบาล  ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง :    สอบถาม 2 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกุล 
กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามขอ้ที ่1:  ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจะมกีารจดังานที่ศูนย์การคา้เซน็ทรลัเวลิด ์กรุงเทพฯ มขีอ้สงสยัว่าปกติเราเป็นบรษิทั 
ทีค่า้ขายอยู่ใน 14 จงัหวดัภาคใตท้ าไมจงึมาจดังานทีก่รงุเทพฯ 
ค าตอบ:     ขอถือเป็นการประชาสมัพันธ์ และเชญิชวนให้ท่านเจ้าของบริษทัทุกท่านทราบ ในวนันี้ช่วงเย็นเวลาประมาณ 
18.00 น. บริษัทจะได้มีการจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานมิวสิค เฟสติว ัล (Music Festival) เทศกาลแห่งความสนุก  
“เกาะสวาท หาดทิพย์ เทด – กาล – งาน – หนุก – หนัด” ในวนัที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 ณ เซ็นทรลัเวลิด์ สแควร์ 
ศนูย์การคา้เซ็นทรลัเวลิด์ กรุงเทพฯ เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี หาดทพิย์ และการท าธุรกจิในภาคใต้ โดยมคีอนเซป็ต์ของงาน 
(Concept) คอื การจ าลองบรรยากาศภาคใต ้การยกเกาะจากภาคใตม้าไวใ้จกลางกรุง ชมิเมนูปักษ์ใต ้ครืน้เครงสารพดักจิกรรม 
ชมฟรคีอนเสริ์ตจดัเต็ม ตลอด 2 วนั โดยศลิปินและวงดนตรีที่เคยร่วมงานกบับรษิทัตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เช่น วง    
คาราบาว วงนูโว ทาทายงั มหีลากหลายแนววงดนตร ีตัง้แต่ รอ็ค R&B และฮิปฮอป (Hip Hop) สาเหตุที่ท าไมจดัที่กรุงเทพฯ 
แมว้า่เราจะด าเนินธุรกจิอยู่ใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ลูกคา้ของเราสว่นใหญ่อาจจะเป็นคนใต ้แต่กม็อีกีหลายสว่นทีไ่ม่ใชค่นใต้ เป็น
คนไทยที่มาจากทัว่ทุกจงัหวดั นอกจากนัน้ยงัมนีักท่องเที่ยวที่มาจากทัว่โลก ฉะนัน้ผูบ้รโิภคของหาดทิพย์ไม่ใช่เฉพาะคนใต้
เท่านัน้ เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกบัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ผูล้งทุนของเรามาจากทัว่โลก ทัว่ประเทศ และ
กรงุเทพฯ เป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย หลายๆ อย่างทีผ่มพยายามท าใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ราคาของหุน้ไมไ่ดเ้ป็นปัจจยั
ส าคญัเพยีงอย่างเดยีว แน่นอนทีส่ดุผลประกอบการตอ้งด ีเรากห็วงัวา่พื้นฐานด ีราคาหุน้กจ็ะเป็นสิง่ที่จะสะทอ้นพื้นฐานเหล่านัน้ 
แต่ยงัมอีีกหลายส่วนที่เราต้องค านึงถึง เช่น ภาพลกัษณ์ (Image) ของบรษิทัฯ ซึ่งในทีสุ่ดจะส่งผลมาที่ราคาหุ้น เราต้องมอง
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ออกไปไกลๆ ว่านกัลงทุนทีม่าลงทุนกบัหาดทิพย์มมีากมายจากทัว่ประเทศ ทัว่โลก ดงันัน้การสรา้งความรบัรูแ้ละความเขา้ใจ  
ในสิง่ทีเ่ราท า รวมถงึวสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิต่อไปในอนาคตจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ณ ปัจจุบนัเราไม่ไดข้ายเฉพาะ
น ้าอดัลมแล้ว วสิยัทศัน์ของเราจะตอ้งเป็นบรษิทัเครื่องดื่มในทุกๆ ประเภท (Category) ปัจจุบนัเรามสีว่นแบง่ตลาดรอ้ยละ 84 
ในตลาดน ้าอดัลมภาคใต ้แต่ถา้คดิถงึเครื่องดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล์แลว้ หาดทพิย์มสีว่นแบง่ตลาดในภาคใต้เพยีงรอ้ยละ 25 ฉะนัน้
ถา้เราจะไปถึงวสิยัทศัน์ของเราใหไ้ดน้ัน้ มหีลายงานทีต่อ้งท า งานนี้กเ็ป็นสว่นหนึ่งที่สามารถสรา้งการรบัรู ้สรา้งความน่าสนใจ 
เปิดโอกาสให้เราสามารถเปิดตวัสู่สงัคม ใหเ้ขา้ใจไดว้่าเราไดท้ าอะไรอยู่ในปัจจุบนัและเรามแีผนอย่างไรในอนาคต ทัง้นี้ทัง้นัน้มี
หลายอย่างที่อยากให้ท่านเจ้าของบรษิทัไดร้บัทราบและภูมใิจไปกบัพวกเรา ทางดา้นการท าเพื่อสงัคมจะไดเ้ป็นโอกาสที่จะ
ประกาศใหทุ้กคนทราบวา่หาดทพิย์ท าอะไรบา้งที่ท าใหส้งัคมนี้ดขี ึน้ นอกจากนัน้แล้วหากเรามองดา้นคา่ใชจ้่ายอย่างเดยีว การ
จดังานทีก่รุงเทพฯ จะมคี่าใชจ้่ายถูกกว่ามากกว่าการจดัในภาคใต้ เพราะการจดังานใหญ่ขนาดนี้จะต้องน าศลิปินและวงดนตรี
จ านวนมากซึ่งจะตอ้งคูณค่าใชจ้่ายขึน้ไปอกีเป็น 10 เท่า ผมคดิแลว้วา่ถ้าจะเอา Media Impact ใหค้นรูจ้กัหาดทิพย์ ให้รูว้่าเรา
ท าอะไรอยู่ ใหค้นรบัทราบวสิยัทศัน์ของเราดว้ยค่าใชจ้่ายทีถู่กกวา่ถึง 10 เท่า ผมตอ้งจดัทีก่รงุเทพฯ และไดร้บัการตอ้นรบัจาก
พนัธมติรของเราอย่างเตม็ที ่จึงขอเรยีนเชญิทุกท่านพบกนัในวนัที ่23 - 24 พฤศจกิายน 2562 และถา้ท่านแสดงตวัว่าเป็นผูถ้ือ
หุน้หาดทพิย์ เราจะพยายามอย่างเต็มทีท่ีจ่ะท าใหท้่านมคีวามสขุใน 2 วนันัน้ อาหารใตม้มีากมายจากรา้นดงัๆ ของภาคใต ้เช่น 
โกเบนซ์จากภูเกต็ หมูย่างเมอืงตรงั และรว่มประมลูเสื้อยืดวาดมอืการกศุลจากศลิปิน ดาราเซเลบรติี้กวา่ 50 ท่าน เพื่อใหช้วีติ
ใหม่แก่ผู้ ป่ วยปากแหว่ง เพดานโหว่  ผ่านกองทุนเฉลิมพระ เกียรติ 100 ปี  สมเด็จย่ า  คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จงัหวดัสงขลา ผมหวงัวา่จะสรา้งความภมูใิจและความบนัเทงิใหก้บัทุกท่าน 
ค าถามขอ้ที ่2: ปกติแล้วบรษิทัที่มปีรมิาณยอดขายขนาดหาดทิพย์ ผมยงัไม่เคยเห็นผูบ้รหิารเป็นชาวต่างชาติมากขนาดนี้ 
ทัง้กรรมการบริษัท CFO และผู้บริหาร เมื่อเทียบกบับริษัทอื่นที่มีขนาดเท่ากนั อยากให้ช่วยฉายภาพว่าจากนี้ไปจะเป็น 
อย่างไรบา้ง 
ค าตอบ:    ขนาดของธุรกจิมใิช่ตวัก าหนด ว่าเราควรจะมคีนสญัชาติใดในการบรหิารจดัการธุรกจิของเรามากกวา่ แต่มนัอยู่ที่
ลกัษณะ (Nature) ของธุรกจิมากกว่า เราอยู่ในวงการโคคา-โคลา แทบจะทุกวนัการบรหิารจดัการแทบจะใชท้ัง้สองภาษาอยู่
แล้วเพราะหุ้นส่วนหรอืคู่คา้ (Partner) ของเราเป็นชาวต่างชาต ิสมยัผมเดก็ๆ โคคา-โคลา ไทยแลนด์ มฝีร ัง่ 1 คน เวลามาคุย
หรอืเจรจากบัคุณไพโรจน์จะมีชาวต่างชาต ิ1- 2 คนเท่านัน้ ณ ปัจจุบนัมาเป็นทมี มาในทุกระดบั ความซบัซอ้น (Complexity) 
ในการด าเนินการทางธุรกจิเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และมากมาย ฉะนัน้ถ้าคนของหาดทพิย์ถ้าเป็นคนไทยแล้วพูดไดท้ัง้ 2 
ภาษาจะเป็นทกัษะ (Skill Set) ที่ถูกต้องส าหรบัธุรกจิของโคคา-โคลา ซึ่งเป็นธุรกจิทีข่ายสนิคา้ที่เป็นแบรนดข์องโลกไม่ใช่แบ
รนดข์องประเทศไทย แน่นอนที่สดุถา้ไดค้นไทยที่พูดภาษาองักฤษไดด้ ีไมใ่ชแ่ต่อ่านออกเขยีนไดอ้ย่างเดยีวแต่ต้องมทีกัษะใน
การเจรจาต่อรองเป็นสิง่ที่ดมีาก เรากอ็ยากจะใชค้นของเราอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ไดเ้รากไ็ม่ไดแ้บง่แยกว่าต้องเป็นชาติใดภาษาใด 
ปัจจุบนันี้คนเป็น Global Citizen ไปหมดแล้ว ถ้าเป็นคนไทยไปอยู่เมอืงนอกแล้วไดร้บัโอกาสให้เขา้ท างานเรากด็ใีจ นโยบาย
ของบรษิทัเราไม่ได้มองที่เชื้อชาติหรอืสญัชาติ ขอให้เป็นคนดี ขอให้เป็นคนเก่ง ดงันัน้ที่หาดทิพย์มชีาวต่างชาติมาร่วมงาน
หลายคนเนื่องจากเรามองทีท่กัษะ (Skill Set) มองทีป่ระสบการณ์การท างาน ถา้เราจะเป็นผูน้ าหรอืจะชนะยกัษ์ใหญ่ การทีเ่รามี
สว่นแบง่ทางการตลาดถงึรอ้ยละ 84 ในตลาดน ้าอดัลมภาคใต ้ทัง้ที่หาดทิพย์เป็นบรษิทัเลก็ๆ แสดงวา่เราต้องท าอะไรบางอย่าง
ที่ถูกต้อง ที่เหมาะสมกบัธุรกจิ ฉะนัน้คนมีความส าคญัมากไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด คนที่อยู่ในทีมของเรายิ่งถ้าไดค้นที่มี
ประสบการณ์มาแลว้จากโคคา-โคลา ยิง่ด ีเพราะจะไดไ้มต่้องมาสอนกนั พูดภาษาเดยีวกนัรูเ้ร ื่องมองภาพหลบัตาเหน็เลย นี่จึง
เป็นที่มาทีว่่าท าไมชว่งหลงัเราไดค้นต่างชาติมารว่มงานหลายคน แต่ถ้าเทียบสดัส่วนแลว้ประมาณ 4 - 5 คน ทัง้บรษิทั ส่วน
ไทยน ้าทพิย์มไีมน่่าต ่าวา่ 30 คน และถา้เป็น โคคา-โคลา ไทยแลนด ์ยิง่มจี านวนชาวต่างชาตมิาก 
 

นายประพนัธ์ สนิธุพนัธ์เดชา ผูถ้อืหุ้นทีม่าประชมุดว้ยตนเอง:    สอบถาม 2 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามขอ้ที่ 1:     การต่อสญัญากบัโคคา-โคลา ตอ้งต่อทุกๆ 5 ปี ซึ่งสิ้นปีนี้น่าจะหมดสญัญาแลว้ และการต่อสญัญาจะด าเนิน
ไปเรือ่ยๆ เหมอืนเดมิหรอืจะมอีะไรเปลีย่นแปลง และมผีลกระทบกบัรายไดห้รอืก าไรสทุธหิรอืไม ่  
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ค าตอบ:     การต่อสญัญากบับริษัท โคคา-โคลา สหรฐัอเมรกิา นัน้ จะต่อทุก 5 ปีเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตามปกติ 
โดยอัตโนมตัิทุก 5 ปี ซึ่งเรามีความสัมพันธ์ก ันมาถึง 5 ทศวรรษ ในลักษณะน ้ าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ไม่เพียงเท่านัน้ยังมี
ความสมัพันธ์ระหว่างผู้บริหารของทัง้สองบริษัท ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่บางคร ัง้เ รื่องยากกลายมาเป็นเรื่องง่าย เราหวงัว่า
ความสมัพันธ์นัน้จะคงอยู่ตลอดไป จะยังคงเป็นการต่อสญัญาที่เป็นไปตามปกติเหมือนที่ผ่านมา และยังยืนยันว่าราคา 
คา่หวัน ้าเชือ้ส าหรบัหาดทพิย์กย็งัอยู่ทีเ่ดมิ ดงันัน้สญัญากจ็ะไมก่ระทบกบังบการเงนิของบรษิทั 
ค าถามขอ้ที่ 2:     ยอดขายทีด่ใีนครึง่ปีแรกที่ผา่นมา สว่นหนึ่งมาจากทางไทยน ้าทพิย์มกี าลงัการผลิตไม่เพียงพอ ไม่ทราบว่า
แลว้ในปีหน้าจะมยีอดการสัง่ซื้อจากไทยน ้าทพิย์อกีหรอืไม่ 
ค าตอบ:   ในปีนี้ยอดขายที่เราขายให้กบัไทยน ้ าทิพย์เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เรามีรายได้เพิ่ม เราเองตระหนักอยู่เสมอว่า 
เป็นรายได้ที่ไม่ยัง่ยืน เมื่อใดที่ไทยน ้ าทิพย์เตรียมตัวได้ดีกว่านี้  ซึ่งแน่นอนจะต้องมีการเตรียมตัวได้ดีขึ้นแน่ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าทัง้ 2 บรษิทัจะไม่พึ่งพากนัในเรื่องซพัพลายหรอืสายการผลิต บางครัง้เราพึ่งไทยน ้าทิพย์  บางครัง้ไทยน ้าทิพย์ 
พึง่เรา เราท าแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้ว เราเชื่อว่าภาวะโลกรอ้นจะท าใหโ้ลกรอ้นมากกวา่นี้อกี ในปีหน้าซึง่เป็นที่น่าเสยีใจ แต่
ในความเสยีใจนี้จะท าใหเ้รามเีงนิมากขึน้จากความตอ้งการสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้เพราะอากาศทีร่อ้นมาก 
 

นายผดล มคีณุเอีย่ม ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง:    การขึน้ราคาขาย 2 บาท ถา้สมมตุวิา่ใน 1 ปีเราขายได ้5,000,000 ขวด  
อยากจะทราบวา่ทา้ยสดุแลว้ (Bottom Line) ขึน้มาที ่1,000,000,000 บาท เลยใชห่รอืไม ่ 
ค าตอบ: โดยพลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร มอบหมายใหค้ณุด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์กรรมการ / 
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิตัิการ - ขายและการตลาด เป็นผูต้อบ ดงันี้ โดยหลกัการการขึ้นราคาไม่ไดส้่งผลกบัผลก าไร
โดยตรง เพราะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายอื่น ทัง้คา่ใชจ้่ายทางการตลาด คา่ขนสง่ ฯลฯ เป็นตน้  

 

นางสาวจุไรรตัน์ อุดมพรพฤฒ ิผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง:   สอบถาม 3 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทีล่ะขอ้ตามล าดบั ดงันี้  
ค าถามขอ้ที ่1:     ผลจากการขึน้ราคาจะสง่ผลกบัความตอ้งการซื้อสนิคา้ของบรษิทัหรอืไม ่อย่างไร  
ค าตอบ:     ผลกระทบจากการขึน้ราคาย่อมสง่ผลใหต้ลาดตอ้งใชเ้วลาในการปรบัตวัสกัระยะหนึ่ง อย่างไรกต็ามอตัราการเตบิโต
ของยอดขายตัง้แต่ตน้ปี 2561 อยู่ในช่วงปลายตวัเลขหลกัเดยีวแต่ไม่ถงึ 2 หลกั ซึง่ถอืวา่อยู่ในระดบัทีค่อ่นขา้งด ีแมว้า่จะมกีาร
ขึน้ราคามาแลว้ 
ค าถามขอ้ที่ 2:     สดัส่วนการขายในช่องทาง Modern Trade ในช่วงครึง่ปีแรกเป็นเท่าไร และมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหน้า   
ค าตอบ:     สดัส่วนการขายผ่านช่องทาง Modern Trade คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของยอดขายทัง้หมด แต่ถ้ามองว่า 
แมคโครไมใ่ช่ Modern Trade เพราะเป็นการน าสนิคา้ไปขายต่อใหร้า้นคา้ทัว่ไป สดัสว่นภายหลงัการหกัยอดขายไปยงัแมคโคร
แลว้จะน้อยกวา่รอ้ยละ 50  
ค าถามขอ้ที่ 3:      สอบถามว่ายอดขายที่โตขึ้นมามสีดัสว่นมาจากโคก้ซโีร่มากหรอืไม่ คอือยากทราบว่ามโีอกาสเติบโตตรงนี้
มากน้อยแคไ่หน  
ค าตอบ:     พฤติกรรมของผูบ้รโิภคไดเ้ปลีย่นแปลงไปความสนใจดา้นสขุภาพมมีากขึน้ ดงันัน้เราจะต้องไปท าธุรกจิเครื่องดื่ม 
ในประเภทอื่นๆ ที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าเรายังไม่ได้ไปเล่นเลย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นม น ้ าผลไม้  
นมถัว่เหลือง หรอือะไรกต็ามที่หาดทิพย์ยงัไม่ได้เขา้ไปคา้ขาย หนัมาดูประเภทน ้าอดัลมเรากต็้องให้ทางเลือกกบัผูบ้รโิภค 
ใหม้ากขึน้ในดา้นของการใชน้ ้าตาลใหน้้อยลงหรอืไมม่นี ้าตาลเลย ดงันัน้ทางดา้นยุทธศาสตรแ์ลว้เราพยายามทีจ่ะท าให้โคก้ไม่มี
น ้าตาล (No Sugar) หรือโคก้ไลท์โตขึ้นให้มากกว่านี้  ซึ่งตอนนี้ถ้าท่านดูโทรทัศน์จะเห็นว่าเราเน้นการโฆษณาให้มาแพ็คคู่
เพื่อใหค้นจดจ า มทีางเลอืกระหวา่ง โคก้ ออรจินิอล และโคก้ แบบไมม่นี ้าตาล 
 

นายกติติยศ อาภาเกยีรติวงศ์ ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง:    ในงานเดอืนหน้านอกจากจะให้ผูถ้ือหุ้นไปร่วมท าบุญแล้ว 
จะมสีทิธพิเิศษหรอืคปูองส าหรบัผูถ้อืหุน้หรอืไม่ 
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ค าตอบ:     พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กล่าวว่างานในเดอืนหน้าเขา้ชมฟรอียู่แล้ว มกีารจดัโซน
ส าหรบัผูส้งูอายุ หรอืถา้ท่านผูถ้อืหุน้มาและแสดงตนผมเชือ่วา่ทมีงานเราจะดแูลเป็นอย่างด ีเพราะวา่คนคงจะแน่นเนื่องจากเป็น
ฟรีคอนเสริ์ต มทีัง้ คาราบาว, ครสิติน่า อากีล่าร์, ป๊อด โมเดิร์นดอ็ก, โต้ง Twopee นักรอ้งแรป็เปอร์ ฯลฯ ตัง้แต่สมยัอดีต 
ถงึปัจจุบนั จะมกีารลงทะเบยีนล่วงหน้าทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละน่าจะมสีทิธพิเิศษในรายละเอยีดตรงนัน้ 
 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณ 
ผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่ไดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชุม ร่วมแสดงความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ และใน
เดอืนพฤศจกิายนนี้ ขอเชญิชวนทุกท่านไปรว่มท าบญุและงานฟรคีอนเสริต์ และลงทะเบยีนล่วงหน้าใหเ้รยีบรอ้ยจะไดส้ทิธติ่างๆ   
และขอน้อมน าทุกท่านมคีวามสขุ สขุทัง้กายสบายทัง้ใจ คดิอะไรขอใหส้มปรารถนา ขอใหเ้จรญิรุง่เรอืงมากยิง่ขึน้  
 
ปิดประชมุ เวลา 16:55 น. 
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